





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
2 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<b>วัคซีนโควิด 19</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, news1live, hfocus, prd., INN, sondhitalk) <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคขยายเวลาการสิ้นสุดโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ถึง มี.ค. 67 ขณะเดียวกันมีการดำเนินการคู้ขนาดก่อนหน้าในเรื่องของการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยขอเปลี่ยนวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็น LAAB</li> <li>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า วัคซีน HXP-GPOVAC ของ อภ.กำลังรอผลการทดสอบระยะที่ 3 หากผลออกมาดี จะนำขึ้นทะเบียนกับ อย. ช่วงกลาง ก.ย.นี้ จากนั้นจึงจะผลิตออกมาใช้ได้ภายในปลายปีนี้ หรือต้น มี.ค. 67 ส่วนการจัดซื้ออยู่ระหว่างพิจารณาของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งอาจเสนอใช้งบของ สปสช. นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนที่คนไทยพัฒนาอีก 2 ชนิด ได้ทำการทดสอบในมนุษย์แล้ว ได้แก่ 1.วัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในระยะที่ 1 และ 2.วัคซีน Baiya SARS-CoV-2 Vax โดยบริษัท ไบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และอยู่ระหว่างการเตรียมอาสาสมัครเพื่อศึกษาในระยะที่ 2</li> </ul>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ตรวจเยี่ยมศูนย์หัวใจ รพ.นครพนม</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, prd., 77kaoded) <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยม-ติดตามความก้าวหน้า ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค รักษาโรคระดับสูง และพบปะ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.นครพนม พร้อมกล่าวว่า เป็นศูนย์หัวใจที่ทันสมัยที่โตไฉนร่วมระดมทุนมาได้ถึง 80 ล้านบาท สร้างประโยชน์ให้กับ จ.นครพนม และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศลาว และปัจจุบันกำลังก่อสร้างห้อง Cath Lab พร้อมมีแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะเปิดบริการห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ภายในปี 74 ผลักดันนโยบายฟอกไต ฟรี ลดปัญหาผู้ป่วยล้ม รพ.</li> <li>- สำหรับในการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย ได้อาสาสมัคร 4,000 คน จาก จ.นครพนม ความคืบหน้าทราบว่ามีการพัฒนามีประสิทธิภาพที่สูงมาก การต้านทานผลลัพธ์ออกมาดีมาก อาการข้างเคียงน้อย คาดว่าภายใน 1-2 เดือน อภ. จะรวบรวมเอกสารในการผลิตวัคซีน นอกจากนี้ การตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.นครพนม สธ. มุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรของ สธ.ให้เกิดความมั่นคงสำหรับระบบการสาธารณสุขในอนาคต</li> </ul>	
<b>สธ. แจ้งปรับเกณฑ์ใช้เงินบำรุง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage <ul style="list-style-type: none"> <li>- สธ. ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ส.ค. 2566 ถึงหัวหน้าส่วนราชการ-หน่วยงานในสังกัด สธ. แจ้งถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พัก หรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินบำรุงมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ให้การปฏิบัติราชการของหน่วยบริการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</li> </ul>	
<b>แนะนำคลินิกทันตกรรมเข้มความสะอาดเครื่องมือแพทย์</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thebangkokinsight, acnews) <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ย้ำผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ควบคุม กำกับคลินิกทันตกรรมที่เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมมาตรฐานความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ จะต้องมีการทำให้ปราศจากเชื้อโรคโดยใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากตรวจสอบพบว่าขาดตกบกพร่องในการดูแลความสะอาดของเครื่องมือแพทย์จนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย จะดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และอาจออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปิดสถานพยาบาลชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง</li> </ul>	
<b>MOU สร้าง Solar Rooftop</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (nationtv, Chiangmainews) <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยเรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกๆ กับนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง โดยจะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เสริมอาคารกรมอนามัยช่วยประหยัดพลังงาน เป็นหน่วยงานราชการที่ใช้พลังงานทางเลือก ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดโลกร้อน</p>	
<p><b>อย.แจ้งไม่มีนมผงปนเปื้อนในไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, prd., ch7, thebangkokinsight, thailandplus, INN)  - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย. ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารกที่ USFDA แจ้งเตือนให้ผู้ผลิตเรียกคืน เนื่องจากพบเชื้อโครโมแบคเตอร์ซากาซากิ ยืนยัน ไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ขอผู้บริโภควางใจ อย. มีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวด</p>	-
<p><b>โครงการเด็กไทยสายตาสี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์  - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม “Virtual Meeting” เพื่อติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนโครงการ “เด็กไทยสายตาสี” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 ส่งเสริมการตรวจคัดกรองสายตาในเด็ก นร. ป. 1 – 6 เพื่อลดภาวะเสี่ยงสายตาสั้นผิดปกติ โดยปี 2565 มี นร. ชั้น ป.1 ได้รับการคัดกรอง 342,684 คน พบความเสี่ยง 37,683 คน และได้รับแว่นตา 18,243 คน (48.41%) ด้วยความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ อปท. ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย</p>	-
<p><b>ให้ รพ.ขอนแก่น หยุดกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, hfocus, news1live)  - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากเหตุประชาชนร้องเรียนกลิ่นรบกวน ที่เกิดจากระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.ขอนแก่น กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชน และมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหากมีการรับสัมผัสในระยะยาว จึงขอความร่วมมือ รพ.ขอนแก่น หยุดดำเนินการทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐาน และได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองจากราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย</p>	-
<p><b>เตือนห้ามใช้หลอดเก็บเลือดบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ  - อย. เตือน ห้ามใช้หลอดเก็บเลือดบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม มีอันตรายจากสารเคมีบางชนิด และไม่ควรมานำมาใช้ซ้ำในทุกกรณีแม้จะทำความสะอาดแล้ว</p>	-
<p><b>ข่าวจริง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (springnews)  - สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ ข่าวเมื่อถูกเห็บกัด หากเอาออกไม่ถูกวิธี จะทำให้เกิดอาการชาหรือเป็นอัมพาตได้ เป็นข่าวจริง</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ  - อย. ชี้แจงกรณีมีการแชร์ว่า ใน ATK มีส่วนผสมของกระดาษลิตมัสทำให้ผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นบวก เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งแถบกระดาษด้านในของ ATK ผลิตจาก Nitrocellulose ถูกเคลือบด้วยสารต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจหาส่วนของเชื้อ COVID-19 อาจแตกต่างกันในแต่ละชุดตรวจ แต่ยืนยันไม่มีส่วนใดที่เป็นกระดาษลิตมัส</p>	-
<p><b>ขบวนการรับจ้างอัมบุน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ch3plus, nationtv, thebangkokinsight, isaranews, pptvhd36, mcot)  - กรมสอบสวนคดีพิเศษ แกลงข่าวกรณี ขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยเพื่อรับจ้างอัมบุนให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างประเทศ ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในจ.หนองคาย โดย DSI สนธิกำลังกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรม สบส. ตรวจค้นสถานพยาบาล 3 แห่ง 1. สถานพยาบาลย่านถนนงามวงศ์วาน สืบสวนสอบสวนพบว่ามีนายแพทย์ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ และเป็นแพทย์ประจำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในสถานพยาบาลดังกล่าว โดยได้ทำการตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์และรับฝากครรภ์ และเป็นสถานที่คลอดบุตรแก่หญิงอัมบุนผิดกฎหมายในช่วงปี 2561-2563 พบประวัติหญิงอัมบุนผิดกฎหมายหลายราย 2. สถานพยาบาลย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มีแพทย์ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เข้าไปทำงาน Part time พบเอกสารข้อมูลไข่และตัวอ่อนในการดูแลของแพทย์ผู้ให้บริการในคดี และ 3. สถานพยาบาลย่านถนนเพลินจิต ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความเชื่อมโยงกับนายแพทย์ที่เกี่ยวข้องในคดี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ความร่วมมือพัฒนาโมเดลร้านขายยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 อภ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าความร่วมมือกับ บ.เฮลท์ อีพ จำกัด เพื่อพัฒนาโมเดลต้นแบบเครือข่ายธุรกิจร้านขายยา (Health Network Prototype Model) ว่า ตั้งเป้า 3 ปี ยกระดับร้านต้นแบบร่วมโครงการ 1,000 สาขา เร่งนำผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพกระจายถึงมือประชาชนทั่วประเทศ ในราคาที่เหมาะสม</p>	-
<p><b>คืบหน้า สส.โพสต์ภาพกราฟเปียร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, soudhitalk, news1live, thebangkokinsight)</p> <p>- นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางเข้าพบ นพ.ไกรสุข เพชรบุรีนน นพ.สสจ.พิษณุโลก เพื่อปรึกษาหารือข้อกฎหมายกรณีโพสต์กราฟเปียร์ผ่านโซเชียล พร้อมยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยกรณีดังกล่าวถือว่าการกระทำความผิดครั้งแรก จะมีโทษปรับ 50,000 บาท</p>	-